

Số 17/BB-UBND

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ

**Lấy ý kiến cán bộ, Nhân dân về việc triển khai kế hoạch vốn chương trình
XDNT mới, thi công tuyến đường từ Cống sang Cắm Vải**

Hôm nay ngày 04 tháng 5 năm 2024 tại Hội trường UBND xã Kiên Lao, tiến hành hội nghị Lấy ý kiến cán bộ, Nhân dân về việc triển khai kế hoạch vốn chương trình MT XDNT mới, thi công tuyến đường từ Cống sang Cắm Vải

Thành phần: Tổng số 67 Đại biểu gồm: Các đồng chí: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, chủ tịch UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể xã

Các đồng chí: Bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, trưởng BCTMT thôn, đại diện 50 hộ dân của 2 thôn Cống, Cắm Vải

- Chủ tọa: Đ/c Lý Văn Đăng - CTUBND xã

- Thư ký: Đ/c Lâm Văn Đọc - CC-VP-TK

I. Nội dung hội nghị: Đ/c Lý Văn Đăng - CTUBND xã thông báo khái quát tình hình dự án gồm: Tổng chiều dài tuyến đường dự kiến thi công là 1.520 m; chiều rộng 5,0 m; Tổng kinh phí đầu tư 2,8 tỷ; trong đó vốn nhà nước = 2.144.000.000đ; ngân sách xã = 200 triệu

Vốn đối ứng của nhân dân 2 thôn (Cống, Cắm Vải) là 456 triệu được chia làm 2 đoạn vốn đối ứng. Thôn Cống đảm nhận từ ngã ba nhà Ông Minh thôn Cống đến đường rẽ vào nhà ông Tuấn Hây thôn Cống dự kiến khoảng 600 m. Thôn Cắm Vải đảm nhận từ đoạn đường từ rẽ vào nhà ông Tuấn Hây đến ngã ba nhà Bà Thủy Trưởng thôn Cắm Vải chiều dài khoảng 920 m.

II. Ý kiến:

1. Ý kiến ông Hương nhất trí với dự kiến của xã phân đoạn đường cho 2 thôn; đề nghị xã chỉ đạo nhà thầu khi mở rộng 2 bên đường qua cánh đồng đất mượn thì cần phải đảm kỹ đảm bảo chất lượng

Về đoạn đường sau trường học Cắm Vải có ngầm tràn nếu chưa có kinh phí xây cầu thì tạm để lại đoạn này sau thi công sau.

Ý kiến ông Miên: việc giải phóng mặt bằng khi đã đủ 5 m nhưng sát vành lao người dân thì có nhất thiết phải phá vành lao để làm rãnh thoát nước không. Đề nghị có một số tài sản của người dân thôn Cống nằm trong đoạn đường phân cho Cẩm Vải thi đề nghị các đoàn thể thôn Cống vận động giúp. Nhất trí với phương án xã phân đoạn đường cho 2 thôn

Ý kiến Ông Minh: Việc giải phóng mặt bằng ở đoạn cống do các hộ dân xây vành lao ra sát đường không đủ 5 m nên giải phóng khá khó khăn đề nghị xã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc và nhất trí với phương án xã phân đoạn cho 2 thôn

Ý kiến ông Chức đề nghị cần làm tốt công tác tuyên truyền từ cán bộ tới nhân dân hiểu để ủng hộ cao làm tuyến đường này vì tuyến đường này xuống cấp và là tuyến đường đi lại quan trọng của nhân dân trong xã

Căn cứ các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, Chủ tọa hội nghị kết luận như sau:

Hội nghị đều nhất trí cao làm tuyến đường bê tông từ thôn Cống sang thôn Cẩm Vải từ nguồn vốn chương trình MTQGXDNTM; nhất trí với các phương án xã đưa ra như: phân đoạn đường đảm nhận cho 2 thôn, phân nguồn vốn đối ứng cho nhân dân 2 thôn

Hai thôn cần làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hiểu để ủng hộ cao xây dựng tuyến đường này; Việc thu vốn đối ứng cần sàng lọc các hộ quá khó khăn, già neo đơn để có phương án miễn, giảm

Khi giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường nếu vướng mắc cột điện xã sẽ làm việc với điện lực để di chuyển các cột điện.

Hội nghị kết thúc vào hồi 10 giờ 40 phút và thông qua hội nghị được sự nhất trí cao của các đại biểu tham dự hội nghị

Thư Ký

Lâm Văn Đạc

Chủ Tọa

Lý Văn Đăng